

KSUC-O-095

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของบ้านหินลูกเดียว อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย

ธีรภานต์ โพธิ์แก้ว กัลยานี วิจิตร ทศพร ยันนี ธัญญาภรณ์ รินโยธา วรพงศ์ เลี้ยวตระกูล และ อารียา ห่าหอ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุโขทัย

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติชาวเลบ้านหินลูกเดียว อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาของการผลิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ บ้านหินลูกเดียว อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติบ้านหินลูกเดียว อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ บ้านหินลูกเดียว อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยการสำรวจ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติจำนวน 10 คน สัมภาษณ์ผู้นำ จำนวน 4 คน และสัมภาษณ์ผู้บริโภคน จำนวน 30 คน ผลวิจัยพบว่าบ้านหินลูกเดียวเดิมเป็นชาวเลมอเกลีนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งมีวิถีชีวิตดำรงอยู่แบบชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กระจายตัวกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย หลังจากประสบภัยสึนามิทางจังหวัดสุโขทัยจึงจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ชาวเลมอเกลีนกลุ่มเล็กๆ ได้มาอยู่อาศัยในพื้นที่ด้านเหนือในพื้นที่เขตตำบลท่าฉัตรชัย และตั้งชื่อใหม่ว่าหมู่บ้านหินลูกเดียว โดยการดูแลด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมทางชุมชนได้รับการดูแลจากศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนอำเภอดงหลวงจังหวัดสุโขทัย การพัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจึงได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เป็นการนำเสนออาชีพใหม่สู่การเรียนรู้ภายใต้ทุนทางธรรมชาติของชุมชน สำหรับการออกแบบลายผ้ามัดย้อมของกลุ่มผ้ามัดย้อมชุมชนบ้านหินลูกเดียว อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย ยังไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่ต้องการในตลาด การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น ความคงทนของสียังไม่ดีทนนาน สีไม่เด่นชัด เวลาซักทำให้สีธรรมชาติหลุดออกได้ง่าย สีอ่อนไม่สวยงาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการนำน้ำทะเล และน้ำค้างเข้ามาช่วยประสานให้สีเด่นชัดยิ่งขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีสีที่สวยงาม แนวทางการพัฒนาควรมีการสร้างเอกลักษณ์สร้างเรื่องราวบนผลิตภัณฑ์ เพื่อทำสินค้าโดดเด่นเป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากขึ้น

คำสำคัญ: ความเป็นมา ปัญหา แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ ชาวเล